

- ถำเนำคู้ฉบับ -

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภองครักษ์
เรื่อง ขำรำขการผู้มีผลการปฏิบัติรำขการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ตำหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำประเมินผลการปฏิบัติรำขการของขำรำขการพลเรือนสำมัญ กำหนดให้ผู้ประเมิน ประกาศรำยชื่อขำรำขการผู้มีผลการปฏิบัติรำขการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทรำบโดย ท้ำกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้ำงแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติรำขการในรอกกำประเมิน ต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภองครักษ์ จึงประกาศรำยชื่อขำรำขการผู้มีผลการปฏิบัติ รำขการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอกกำประเมินครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ดังนี้

ระดับดีเด่น

นายปิตพิงษ์ พังสอาด	เจ้ำพนักงานสาธารณสุขอำวุโส
นายสำรวย ภูเพ็ชร	เจ้ำพนักงานสาธารณสุขอำวุโส
นายวีรชัย ยอดวิศิษฐ์ศักดิ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายประทีป ทองคำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายสมหมาย วงษ์กวน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางบุษกร วงษ์ปาน	เจ้ำพนักงานสาธารณสุขอำวุโส
นางนงลักษณ์ แสงสว่าง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายธีร์วรวิทย์ โพธิ์ทอง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสุมลรัตน์ เทียบวงษ์	เจ้ำพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางนภา ภูมิ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายวรพจน์ วงษ์ปาน	เจ้ำพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นายจรัล กองจินดา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางกิตติมา พังสอาด	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวภัทรวดี เจริญยิ่ง	เจ้ำพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางพัชรี เสวตรพัชร	เจ้ำพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาวนฤมล ถาวรเจริญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางบุญณดา พนมพร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางวรรดี ดาวแจ้ง	เจ้ำพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาวปราณี อินทรศิริ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวพัชรี รอดสัน	เจ้ำพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาวเกตุทิพย์ แดหวา	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
นายนครินทร์ พิฐุพัฒน์พงษ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายสุขสันต์ สร้อยระย้า	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายยอดชาย...

นายยอดชาย สุวรรณธาร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายวิชาญ ปั้นเฉย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางอาনীดา เนียเซ็น	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางณิชภัทร โชติสว่าง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายอมร ปานสมพงษ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นายชาคริต นุ่มสารพัตน์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายเสริมศักดิ์ กิจสุขุม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวกาญจนา อรรถสมบัติ	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
นายวสุ ตี้อย่าง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางเมธิณี ปั้นเฉย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวมัลลิกา เขมา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายชัยชนะ ต้วงศรี	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางสาววรินทร์ หอมจันทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางณัฐกมล รังษี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวประพัทธ น่วมเปรม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางหทัยรัตน์ นาสมโภชน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางเบญจพร จิตรประเสริฐ	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
นายชุมพล สังข์ธรรม	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางรุสลีนา หวังดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวสุภาศรี ใจสงัด	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวบุศรินทร์ จตุรทิศ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาวโสภา เขียววิจิตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวชื่นสุข กิตติสุนทรโรภาศ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางอภิญญา ศรีศักดิ์ดา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางณสมภัส ขวัญสุข	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางบังอร อินทรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาววรางคณา ทองใบ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายชัยวัฒน์ ใจซื่อ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
พ.จ.ต.จเร สวัสดิ์นพรัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
<u>ระดับดี</u>	
นายอนันต์ เก็มกาแมน	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสามารถ วงษ์ปาน)
สาธารณสุขอำเภอองค์กรักษ์